

Phát triển kinh tế tập thể, nhà nông Kinh Bắc tăng thu nhập

6.001 xã đạt chuẩn nông thôn mới (đạt 97,5% mục tiêu giai đoạn 2021-2025); 307 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn; 23 đơn vị cấp tỉnh có 100% xã đạt chuẩn, trong đó 6 tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục phấn đấu, đạt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra của cả giai đoạn 2021 - 2025. Đối với T.U Hội NDVN, thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2020-2025, Hội NDVN được giao nhiệm vụ với những nội dung quan trọng.

Hội ND tham gia xây dựng chi, tổ hội nông dân nghề nghiệp; tổ chức phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi; đặc biệt là tổ chức tập huấn, chuyển giao khoa học công nghệ, xây dựng các mô hình theo chuỗi liên kết; đào tạo bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ Hội ND các cấp tham gia chương trình mục tiêu quốc gia; tham gia giám sát, kiểm tra.

Phó Chủ tịch Đinh Khắc Đỉnh đề nghị các học viên với kinh nghiệm thực tiễn trong quá trình công tác tại địa phương sẽ tích cực đưa ra những thảo luận, trao đổi để lớp học đạt chất lượng hơn, có cách tiếp cận vấn đề tốt hơn. Đặc biệt là chia sẻ kinh nghiệm về tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền xây dựng các mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi; kinh nghiệm kiểm tra, giám sát theo Quyết định số 217, 218 của Bộ Chính trị... ■

Những năm qua, các cấp Hội Nông dân (ND) tỉnh Bắc Ninh đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ hội viên nông dân xây dựng, phát triển mô hình kinh tế tập thể, qua đó góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho hội viên nông dân.

ĐỨC THỊNH

Những điển hình HTX nông nghiệp

Trên cánh đồng lớn của HTX sản xuất rau củ quả nông sản an toàn thôn Liên Ấp (Việt Đoàn, Tiên Du, Bắc Ninh), ông Nguyễn Văn Hiệp - Giám đốc HTX cùng các thành viên đang tất bật cho vụ sản xuất mới. Ông Hiệp cho biết: HTX có tổng diện tích canh tác khoảng 30ha, trong đó có 10ha chuyên trồng các loại cây ăn quả và diện tích chuyên trồng rau 20ha/vụ, mỗi năm trồng trung bình khoảng 3 vụ, cung cấp cho thị trường từ 500 - 700kg rau, củ, quả/ngày.

Trong đó, 70% các công đoạn sản xuất, vốn đòi hỏi nhiều công lao động trước đây tại HTX đã được cơ giới hóa. Bên cạnh những loại máy móc cơ bản như máy cày, máy làm đất, máy cắt, thì thành viên HTX cũng đang ứng dụng một phần hệ thống tưới hiện đại.

Nhờ liên kết sản xuất chặt chẽ, thu nhập của các thành viên trong HTX ngày càng nâng cao. Trong HTX có khoảng 20 hộ thu nhập đạt hơn 100 triệu đồng/năm. Doanh thu bình quân của HTX hiện đạt gần 300 triệu đồng/ha/năm. Nhờ duy trì sản xuất rau an toàn, HTX rau củ quả Liên Ấp tạo công ăn việc làm cho 150 gia đình trong thôn và 300 lao động các



Thành viên HTX Nông nghiệp và dịch vụ tổng hợp nuôi trồng thủy sản Chiến Thắng ở xã Đức Long, thị xã Quế Võ, Bắc Ninh thu hoạch cá. Khương Lực



Ngày 25/6/2024, UBND tỉnh Bắc Ninh đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Hội Nông dân Việt Nam tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Mục tiêu từ nay đến năm 2030 các cấp Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh sẽ tư vấn, thành lập mới ít nhất 42 HTX.

lúa tuổi với thu nhập ổn định từ 5-7 triệu đồng/tháng.

Nói đến các HTX tiêu biểu về lĩnh vực nuôi trồng thủy sản ở Bắc Ninh là nhắc đến HTX Nông nghiệp và dịch vụ tổng hợp nuôi trồng thủy sản Chiến Thắng do ông Vũ Văn Chiến làm Giám đốc ở xã Đức Long, thị xã Quế Võ.

Đây là một trong những HTX có quy mô lớn nhất tỉnh Bắc Ninh, góp phần làm thay đổi diện mạo nghề nuôi cá lồng trên sông. Ông Vũ Văn Chiến cho biết: HTX hiện có 16 thành viên, nuôi tổng số hơn 400 lồng cá trên sông. HTX đã áp dụng nuôi cá theo tiêu chuẩn VietGAP, bình quân mỗi năm cung ứng ra thị trường hơn 1.200 tấn cá các loại, doanh thu khoảng 40 tỷ đồng.

Với mô hình nuôi cá lồng đặc sản cho hiệu quả kinh tế cao, ông Vũ Văn Chiến là 1 trong những điển hình nông dân giỏi của Hội ND tỉnh Bắc Ninh.

Đồng hành giúp hội viên phát triển

Thời gian qua, các cấp Hội ND trong tỉnh Bắc Ninh đã tích cực hỗ trợ, đồng hành giúp hội viên nông dân tham gia phát triển các mô hình kinh tế tập thể, phát triển hợp tác xã, tổ hợp tác, góp phần giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, hình thành sản xuất theo chuỗi giá trị, từng bước nâng cao thu nhập.

Trong đó, giúp hội viên tiếp cận với khoa học - kỹ thuật là một trong những nhiệm vụ được Hội ND quan tâm. Trong năm 2024, Hội ND các cấp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đã phối hợp tổ chức tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho 48.194 lượt hội viên tham dự. Hỗ trợ, hướng dẫn 67 mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao. Hội ND tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo Hội ND các huyện, thị xã, thành phố thành

lập được 5 câu lạc bộ “Khoa học kỹ thuật nhà nông”.

Tạo điều kiện cho các mô hình kinh tế tập thể của hội viên, nông dân có thêm nguồn lực để mở rộng phát triển sản xuất, Hội ND tỉnh Bắc Ninh đang quản lý tổng nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh Bắc Ninh đến nay đạt trên 121 tỷ đồng, hiện đang giải ngân cho 374 dự án với 1.671 hộ vay để phát triển sản xuất.

Bà Nguyễn Thị Lệ Tuyết - Chủ tịch Hội ND tỉnh Bắc Ninh cho biết: Điểm nổi bật của Hội ND tỉnh Bắc Ninh trong năm 2024 là đã chủ động tham mưu Tỉnh ủy Bắc Ninh ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 46 của Bộ Chính trị; tham mưu UBND tỉnh Bắc Ninh ban hành Quyết định thực hiện Quyết định số 182 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Hội Nông dân Việt Nam tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp đến năm 2030.

“Các kế hoạch của Tỉnh ủy, quyết định của UBND tỉnh Bắc Ninh đã nhấn mạnh và khẳng định vai trò của Hội ND cũng tạo cơ chế, chính sách, nguồn lực cho Hội ND tổ chức hoạt động hiệu quả hơn” - bà Tuyết nói. ■